

Số: /TB-UBND

Hà Thanh, ngày 06 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã ngày 06 tháng 10 năm 2023

Ngày 06 tháng 10 năm 2023, UBND xã họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 09 năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 10 năm 2023. Triển khai kế hoạch của BCD rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, Chủ tịch MTTQ, Trưởng công an xã; các trưởng ban ngành đoàn thể, Hiệu trưởng 3 nhà trường, Đài truyền thanh, Trạm trưởng trạm y tế; công chức UBND xã và các đồng chí trưởng phó thôn trong toàn xã. Sau khi nghe UBND xã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 09 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ tháng 10 năm 2023, Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 các ý kiến phát biểu, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 09 NĂM 2023

Nhất trí thông qua báo cáo số 103 /BC-UBND ngày 28/09/2023 của UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 09, nhiệm vụ tháng 10 năm 2023.

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2023 CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU.

1. Về sản xuất nông nghiệp

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, phòng bệnh cuối vụ và thu hoạch lúa vụ mùa. Ban thú y triển khai tiêm phòng vụ thu đông cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch của UBND huyện.

Tiếp tục chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp tháo gạn nước phục vụ sản xuất.

2. Công tác văn hóa, y tế, giáo dục

a. Văn hóa thông tin, TDTT:

Tăng cường thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xây dựng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của xã, đặc biệt là tuyên truyền về lĩnh vực CCHC, lĩnh vực về đất đai, môi trường.

Đài truyền thanh tiếp tục tích cực viết tin, bài tuyên truyền về các hoạt động trên các lĩnh vực, tăng thời lượng phát sóng với đài cấp xã.

b. Văn hóa lao động.

Phát tiền trợ cấp tháng 10 cho các đối tượng đảm bảo theo quy định.

Triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 và triển khai các bước tiến hành rà soát đúng thời gian theo kế hoạch.

Tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị của các đối tượng.

Tiếp tục thông tin đến các gia đình có thay đổi tên thờ cúng Liệt sỹ và làm thủ tục cho kịp thời gian theo quy định.

c. Công tác Y tế, PCD

Duy trì đảm bảo công tác trực, khám chữa bệnh cấp thuốc BHYT, cấp cứu cho nhân dân kịp thời an toàn.

Tuyên truyền cho nhân dân và giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn xã.

Tổ chức tiêm chủng mở rộng cho bà mẹ và trẻ em ngày 25 hàng tháng an toàn theo kế hoạch của huyện.

Tổ chức tập huấn VSATTP cho các hộ kinh doanh thực phẩm:

Triển khai các kế hoạch chỉ đạo của cấp trên giao cho.

d. Công tác giáo dục:

Trường MN, trường Tiểu học, THCS tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy của UBND huyện, công khai việc sử dụng các khoản thu bắt buộc và tự nguyện của nhà trường.

3. Công tác An ninh - Quân sự

a. Công tác an ninh

Tiếp tục nắm tình hình địa bàn liên quan đến an ninh trật tự, an ninh tôn giáo trên địa bàn xã, tăng cường công tác tuyên truyền nghiêm cấm việc dùng kích điện, điện lưới trong việc đánh bắt diệt chuột và đánh bắt thủy sản.

Thường trực tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Làm tốt công tác tham mưu thực hiện đề án 138 của bộ Công an.

Tập trung thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn được giao.

b. Quân sự

Duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ trực SSCĐ theo đúng qui định. Phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là Công an xã trong công tác bảo đảm ANCT - TTATXH trên địa bàn xã.

Tiếp tục tổ chức hướng dẫn di chuyển cho các nam công dân thi đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng.

Tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Tham mưu cho UBND xã, Hội đồng NVQS xã xây dựng các kế hoạch phục vụ công tác tuyển quân năm 2024.

Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã về công tác quốc phòng quân sự địa phương.

4. Công tác đất đai, xây dựng, môi trường, GTTL

*** Đất đai, xây dựng:**

Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện các công trình xây dựng trên địa bàn xã.

Phối hợp hoàn thiện hồ sơ xây dựng chùa thôn Bình Cách đề nghị UBND huyện, phòng chuyên môn huyện cấp phép xây dựng. Đẩy nhanh các thủ tục hồ sơ chùa Hàm Cách đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất từ đất văn hóa sang đất cơ sở tôn giáo.

Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, giao thông, thủy lợi và môi trường.

Mời các trưởng thôn, điều chỉnh, bổ sung kê khai các hộ gia đình còn thiếu, sót trong việc nộp thuế sử dụng đất PNN. Quyết toán biên lai và tiền thuế đất phi nông nghiệp với Chi cục thuế huyện. Triển khai rà soát danh sách thu thuế phi đất phi nông nghiệp với chi cục thuế.

Tiếp tục làm việc với các thôn còn lại và làm việc với những hộ còn vướng mắc về diện tích đất công, ao công trên địa bàn xã.

Tiếp tục hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình theo quy định.

Hoàn thành báo cáo kết quả rà soát đất công thực tế tại thôn Tri Lễ, Thanh Bình, Hàm Cách, Kiều Long.

Tham mưu giải quyết xong đơn đề nghị của công dân thôn Kiều Long, thôn Bình Cách.

Phối hợp công chức Tài chính – Kế toán, Công chức Văn phòng – Thống kê thực hiện việc tu sửa phòng một cửa và làm các thủ tục chi công tác tu sửa, mở rộng phòng một cửa.

***Môi trường, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp:**

Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân chăm sóc cây lúa, phòng trừ sâu bệnh.

Tăng cường Chỉ đạo HTX tập trung vơ bèo, khơi thông dòng chảy trong mùa mưa bão.

5. Công tác Tài chính.

Quyết toán thu các quỹ, hỗ trợ các thôn trong công tác thu, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong tháng, chi hỗ trợ cho 2 đối tượng được hưởng chế độ Covid-19, đối chiếu quý 3, rà soát dự toán đơn đốc các bộ phận thụ hưởng ngân sách thực hiện công tác chi hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch.

Tham mưu UBND xã họp chuyên đề về công tác rà soát thu các loại quỹ đất công, ao công vào cuối tháng 10.2023.

6. Bộ phận 1 cửa, VP, Tư pháp, Cải cách thủ tục hành chính, Công vụ

a. Đối với bộ phận 1 cửa: Duy trì nghiêm thời gian, chế độ trực theo lịch làm việc; Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã tại phiên họp sáng ngày 06/10/2023.

Các công chức chuyên môn căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính của UBND huyện tiếp tục chịu trách nhiệm trong lĩnh vực mình phụ trách; Tiếp tục thực hiện 100% các thủ tục trực tuyến MĐ3, số hóa hồ sơ hành chính, chứng thực điện tử. Thực hiện nghiêm quy định giờ làm việc hành chính tại bộ phận 1 cửa.

b. VP HĐND-UBND: Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; Phối hợp với các bộ phận chuyên môn làm tốt các công việc được giao. Báo cáo kết quả giải quyết các thủ tục hành chính hàng ngày của UBND xã lên VP UBND huyện để tổng hợp. Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND xã với nhân dân trên địa bàn thôn Hữu Chung.

Xây dựng lịch làm việc theo tuần của lãnh đạo UBND xã.

c. VP nội vụ:

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; các nhiệm vụ chuyên môn theo ngành dọc và sự phân công của lãnh đạo UBND xã.

d. Hoạt động công vụ: Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt quy chế làm việc, văn hóa công sở, duy trì thực hiện nghiêm lịch làm việc và chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

7. Đối với các thôn:

Thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn thôn, phản ánh, báo cáo kịp thời tình hình trong thôn.

Các ông (bà) trưởng phó thôn lập danh sách các trường hợp còn sót, các trường hợp cần điều chỉnh bổ sung gửi UBND xã qua công chức địa chính xây dựng (*thời gian trước 13/10/2023*). Lập danh sách các trường hợp còn nợ đọng phí thầu đất công ao công gửi UBND xã qua công chức tài chính kế toán (*thời gian trước 15/10/2023*).

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã ngày 06/10/2023, UBND xã thông báo đến các Cán bộ, Công chức UBND xã và các đồng chí Trưởng, phó thôn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy, TT HĐND; LĐ UBND xã;
- MTTQ, các Đoàn thể;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Thức